

มหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมพบปะนักเรียนผู้ปกครองใน ไทย



มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกรวมตัวกันเพื่อมาพบปะนักเรียนไทยในงานเอ็ดดูเอ็กซ์โป (EDUEXPOS) ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม นี้ ภายในงานมุ่งเน้นให้คำปรึกษานักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในยุโรป อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และฮ่องกง ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 15.00 ถึง 19.00 ณ โรงแรม เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท (บีทีเอส สถานีเอโศก) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นักเรียนและผู้ปกครองจะมีโอกาสได้พบปะกับตัวแทนในการรับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยสามารถสมัครเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เอ็ดดูเอ็กซ์โป ได้รวบรวมหลักสูตรที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยในยุโรป เพื่อให้ให้นักเรียนไทยมีโอกาสรับข้อมูลที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการและงบประมาณที่กำหนดไว้ ภายในงานมีมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่งในเอเชีย ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย

“การจัดงานในปีนี้มีตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากกว่า 20 สถาบัน จาก 9 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และจากอีกหลายประเทศในยุโรป ที่จะมานำเสนอคอร์สเรียนที่น่าสนใจมากกว่า 5000 หลักสูตร ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ” นายจูลิโอ รอนเซทติ ประธานบริษัท FPPEdUMedia กล่าว “การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่นักเรียนและผู้ปกครองไทยจะได้พบปะกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่เดินทางมา เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยตรงตามสาขาที่ต้องการ”

นอกเหนือจากการพบปะกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสัมมนาแนะนำเสนอโดยตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน ตัวอย่างเช่น

มหาวิทยาลัย UC Irvine จัดสัมมนาในหัวข้อ โอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเร่งรัดสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี โดยมีระยะเวลาเรียน 3 เดือน โดยสามารถเลือกที่จะฝึกงานหรือไม่ฝึกงานก็ได้ ทางมหาลัยจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการเรียน และสำหรับการเข้าสังคม

GRUPE INSEEC สถาบันชั้นนำในด้านการบริหารจัดการและการสื่อสาร จะจัดสัมมนาระหว่างเวลา 4.10 – 4.40

น. GROUPE INSEEC มีสถาบันเครือข่ายตั้งอยู่ในหลายเมืองในประเทศฝรั่งเศส ได้แก่เมืองบอร์โดว์ ลียง ซอมเบอรี เฟรนช์เอลป์ รวมถึงแคมป์สในโมนาโค ลอนดอน เจนีวา และซานฟรานซิสโก อีกด้วย

Full Sail University จะจัดสัมมนา ระหว่างเวลา 4.50 – 5.20 น. เกี่ยวกับสาขาด้านดนตรี ไลฟ์คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ วิดีโอเกมส์ ศิลปะและการออกแบบ แอนิเมชัน และการพัฒนาเว็บไซต์ Full Sail University มีหลักสูตรหลากหลาย ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

UW-River Falls หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านมิชชันนารีของอเมริกาจะจัดสัมมนา ระหว่างเวลา 5.30 – 6.00 น. โดยทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรมากกว่า 50 เมเจอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และศิลปะ เมือง River Falls มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 15,000 คน ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและเป็นเมืองขนาดเล็กที่ดีที่สุด在美国อีกด้วย ตั้งอยู่ห่างจากย่านชุมชนใจกลางเมืองมินิอาโพลิส เซนต์ปอล และมหาวิทยาลัยมินนิโซตา เพียง 48 กม.

ตัวแทนหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์ นัฟฟลิค (Nuffic) จะได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อโดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.eduexpos.com/vero สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนิทรรศการ สามารถเข้าไปยัง www.facebook.com/edufindme

เกี่ยวกับ เอฟพีพี (FPP)

เอฟพีพี (FPP) ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ดำเนินการจัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยร่วมจัดงานใน 24 ประเทศ ในทวีปอเมริกาใต้ ยุโรป สหราชอาณาจักร และเอเชีย โดยงานที่จัดขึ้นเรียกว่า เอ็ดดู เอ็กซ์โป แอนด์ สติวเดนต์เวิร์ค (EDUEXPOS AND STUDENT WORK)